



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ซึ่งมีชื่อตัว - ชื่อสกุล เลขประจำตัวสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑

หน่วยที่ ๒ พนักงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๒

หน่วยที่ ๓ เจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๓

หน่วยที่ ๔ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๔

หน่วยที่ ๕ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๕

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้างต้นนี้ กรมการปกครองได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

หากผู้สมัครรายใดได้สมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

๒. ให้ผู้สมัครฯ ตรวจสอบข้อมูล ชื่อตัว - ชื่อสกุล ให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑ ขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือ

๒.๒ ขอแก้ไขข้อมูลโดยส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนวางแผนอัตรากำลัง และพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ

การดำเนินการตามข้อ ๒. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โดยถือเอาวันที่ลงรับหนังสือของกรมการปกครองเป็นสำคัญ

๓. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

กรมการปกครองกำหนดให้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ปริมณฑล โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทราบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th และ <http://job.dopa.go.th> ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสันติ ชูศรี)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๕